

Số: /SGDDĐT-TCCB-CTTT

Đắk Lắk, ngày tháng 12 năm 2023

V/v thực hiện các biện pháp phòng,
chống việc tự chế pháo nổ

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều tuyên truyền, cảnh báo, tuy nhiên tình trạng học sinh (*chủ yếu là học sinh Trung học cơ sở*) tự chế tạo pháo trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, trực tiếp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, gây phức tạp về tình hình ANTT, trong đó đã có trường hợp tử vong hoặc bị thương tật suốt đời (*cụt tay, cụt chân, mù mắt...*): Vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng do chế tạo pháo xảy ra tại huyện Krông Ana, làm 02 em học sinh tử vong, 02 em học sinh khác bị thương nặng, vào ngày 25/12/2022; vụ nổ làm 01 em tử vong, 01 em bị thương nặng, xảy ra ngày 22/3/2023 tại huyện Ea Kar...

Mới đây nhất, ngày 14/12/2023, đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng do chế tạo pháo tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, làm 01 em học sinh bị thương nặng; ngày 15/12/2023, lực lượng Công an đã phát hiện 01 vụ, 06 trường hợp (*học sinh tại huyện Krông Pắc*) chế tạo pháo nổ, thu giữ 3,75 kg tiền chất thuốc nổ, 56 quả pháo tự chế thành phẩm.

Về nguyên nhân: ⁽¹⁾ Xuất phát từ tâm lý tò mò, thích khám phá của lứa tuổi thanh thiếu niên, tự chế tạo pháo để sử dụng hoặc bán kiếm lời. ⁽²⁾ Các loại hóa chất phục vụ việc chế tạo pháo có thể dễ dàng mua bán trên các trang Web, đồng thời có sẵn nhiều video, clip hướng dẫn cụ thể cách chế tạo các loại pháo trên mạng Internet. ⁽³⁾ Công tác tuyên truyền, cảnh báo trong các trường học chưa thực sự hiệu quả, chưa có sự vào cuộc tích cực của các trường học, các gia đình trong quản lý con, em của mình; một bộ phận các em học sinh chưa nhận thức được sự nguy hiểm của việc tự chế tạo pháo, không biết “sợ”; không loại trừ còn nhiều trường hợp các em học sinh hiện đang tàng trữ các loại pháo tự chế, các loại hóa chất, công cụ để chế tạo pháo, tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến những tai nạn thương tâm, đau lòng do tự chế pháo gây ra cho xã hội.

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý tình trạng tự chế pháo nổ trong học sinh các trường học, phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc tai nạn do pháo, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của học sinh, an ninh, an toàn trong các trường học;

Thực hiện Công văn số 11288/UBND-NC ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống việc tự chế pháo nổ trong học sinh các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 07/12/2023 của UBND tỉnh về “*Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn*”

2024”, Chi thị số 16/CT-UBND ngày 19/5/2023 “Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh”.

2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tự chế tạo pháo nổ trong học sinh các trường học, nhất là đối với học sinh Trung học cơ sở. Trong đó, tập trung thực hiện ngay một số nhóm vấn đề sau:

- Đối với các em học sinh (*qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt toàn trường, các nhóm Zalo các lớp hoặc phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền, phát động tập trung*):

Thông tin đến học sinh các vụ việc tai nạn do tự chế pháo để cảnh báo hậu quả về tính mạng, sức khỏe, hậu quả về pháp lý.

Khuyến khích các em tự nguyện báo cáo, giao nộp các loại pháo tự chế, các loại hóa chất, công cụ đang tàng trữ nhằm mục đích chế tạo pháo.

- Đối với phụ huynh học sinh (*qua các buổi họp phụ huynh hoặc thông qua các nhóm Zalo của hội phụ huynh lớp học...*): Thông báo tình hình tai nạn về pháo đến phụ huynh học sinh để cùng giáo dục, quản lý con em, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện việc tự chế pháo nổ.

- Đối với các cơ sở giáo dục:

Tăng cường công tác quản lý học sinh, nắm tình hình các trường hợp học sinh tự chế tạo pháo nổ, các trường hợp học sinh đang tàng trữ các loại hóa chất chế tạo pháo để phối hợp lực lượng Công an vận động, thu hồi, xử lý.

Phối hợp, cung cấp thông tin đến lực lượng Công an cơ sở (*Công an huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an các xã, phường, thị trấn tại địa bàn*) để hướng dẫn, thực hiện việc vận động, thu gom các loại hóa chất, công cụ sử dụng vào mục đích tự chế tạo pháo nổ.

Có hình thức xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục nếu không triển khai, thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo, dẫn đến xảy ra các vụ việc tai nạn của học sinh trường mình liên quan đến pháo.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Công an tỉnh (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TCCB-CTTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lưu Tiến Quang